





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน Kick Off 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า ระยะที่ 4 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 10:00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ระยะที่ 4 ของโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ หมายถึงการขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มเข้ารับบริการได้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.เตรียมขยาย “ตู้ห่วยใย” ให้มากขึ้น ทั้งใน กทม. - ต่างจังหวัด พร้อมยกระดับให้ทำได้มากกว่ารักษา 42 อาการ แยมเตรียมดันให้มี “ตู้แจกชุดตรวจคัดกรองโรคอัตโนมัติ” ด้วย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>แผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยการขับเคลื่อนแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการ 9 หมอ 10 ปี หลังร่วมหารือกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้าอาจจะต้องปรับแผน โดยต้องเพิ่มนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักฟิตเนส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน เน้นการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายอย่างถูกต้อง พร้อมเดินหน้าผลิตบุคลากรแพทย์และพยาบาลตามแผนเดิม เน้นนโยบายลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ดำเนินการแล้ว 2 เดือน พบประชาชนปรับพฤติกรรมกินและออกกำลังกายมากขึ้น เชื่อว่าหากดำเนินการต่อเนื่องจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยในระยะ 2 ปีข้างหน้า ทำให้ระบบสุขภาพสมดุลและบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ</p>	
<p><b>อหิวาตกโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., pptv, workpointnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคตามพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากทั้งเมืองย่างกุ้ง ยะไข่ มั่นดาเลย์ รวมถึงรัฐมอญ พบผู้ติดเชื้อประมาณ 7,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนบริเวณชายแดน อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งอยู่ติดกับเมืองก๊กโกของเมียนมา มีผู้ติดเชื้อประมาณ 300 คน ส่วนในอ.แม่สอด ที่เป็นเขตควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อ 4 คน เป็นชาวเมียนมา 2 คน คนไทย 2 คน ยังไม่พบการแพร่เชื้อ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์ รวมถึงไทยได้ส่งยาผ่านไปทางรพ.แม่ระมาด จำนวน 24,000 เม็ด ใช้ได้ประมาณ 2,400 คน และกรมคร.เตรียมวัคซีน 1,482 โดส และในสัปดาห์หน้าจะเตรียมอีก 3,500 โดส สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ 6 เดือน พร้อมเน้นย้ำปชช. เรื่องการล้างมือให้สะอาด หากไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือทานอาหารร่วมกันต้องแจ้งกับแพทย์ให้สืบสวนโรค</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, news1live, sondhitalk, mono29, js100, northernnewsthailand)</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑเภาสัช รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า พบผู้ป่วยอหิวาตกโรคเข้ารับการรักษาในรพ.แม่สอด 4 ราย เป็นชาวเมียนมา 2 คน และคนไทย 2 คนตรวจพบเชื้อ Vibrio Cholerae O-1 Ogawa ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่ระบาดในเมียนมา จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นในผู้ป่วยชาวเมียนมา 2 คนแรก มีญาติที่ข้ามมาเยี่ยมแล้วหื้ออาหารมาให้ เมื่อตรวจเชิงรุกด้วย Rectal Swab พบผลบวกในคนไทย 1 คน ที่นั่งทานอาหารด้วยกันแต่ไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยชาวไทยอีก 1 คน ไม่มีประวัติเชื่อมโยงกับ 3 คนแรก สันนิษฐานว่ามาจากทานอาหารที่นำมาจากเมียวดี ส่วนการค้นหาผู้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สัมผัสที่อยู่ในฝั่งไทย ผลตรวจหาเชื้อทุกคนไม่มีการติดเชื้อและไม่พบเชื้อในสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่ผู้ป่วยอยู่ ดังนั้น สถานการณ์จึงเป็นการติดเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ ยังไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศ ในส่วนของฝั่งไทยถือว่าไม่มีปัญหา มีมาตรการควบคุมป้องกันอย่างเข้มข้น จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่ฝั่งเมียนมาเป็นหลัก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ โปสต์ทูเดย์</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์อหิวาตกโรคในพื้นที่เมืองชายแดนประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับประเทศไทย ว่า ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโรงงานจำนวนมาก และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน รวมทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการจัดงานรื่นเริงและทานอาหารร่วมกัน เสี่ยงทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ พร้อมแนะนำปชช.ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใกล้กับพื้นที่ระบาด ให้ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น เช่น ต้มน้ำให้เดือดก่อนนำมาใช้ หรือเติมคลอรีนลงในน้ำใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำมาใช้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, talknews online)</p> <p>- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า สสจ.เชียงราย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอหิวาตกโรค หลังสถานการณ์ระบาดในประเทศเมียนมา ซึ่งจ.เชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานข้ามชาติและจุดผ่านแดนสำคัญ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีกิจกรรมรวมตัวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาด โดยมี 5 มาตรการเข้มข้นรับมืออหิวาตกโรค รวมถึงแนะนำปชช. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากพบผู้มีอาการอุจจาระร่วงรุนแรง</p>	
<p><b>เทศกาลปีใหม่ 2568</b></p> <p><b>1. ของขวัญปีใหม่ 2568</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., โปสต์ทูเดย์, prd., news1live, voicetv, sondhitalk, moneyandbanking, ONBnews, thebangkokinsight, TNN, NBT)</p> <p>- นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ข้อเสนอของนายเอก แพทองธาร ว่า ก้าจับให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดปีใหม่ ทั้งทางบก ทางราง ทางอากาศ จัดเตรียม จนท.ให้เพียงพอ นอกจากนี้สิ่งทุกกระทรวงเตรียมนโยบายหรือแพ็คเกจของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน</p> <p><b>2. ฉลองปีใหม่ปลอดโรค-ภัยสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ และ นพ.วิวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรม คร. ร่วมแถลงข่าว “พร้อมก้าวสู่อปีใหม่ ปลอดโรคและภัยสุขภาพ” เผย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนออกไปพบปะสังสรรค์ กลับบ้านเยี่ยมครอบครัว หรือเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีโอกาสพบเจอผู้ป่วยโรคต่างๆ มากขึ้น แนะนำการป้องกันดูแลโรคที่มีแนวโน้มระบาด ได้แก่ 1) โรคโควิด 19 2) โรคไข้หวัดใหญ่ 3) โรคไข้เลือดออก 4) โรคไอกรน-ไข้หัด 5) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอาหารเป็นพิษ จากเชื้อโนโรไวรัส 5) โรคจากต่างประเทศ (ไข้หวัดนก) 6) โรคฝีดาษวานร 7) โรคไข้โอรุพูซ 8) โรคระบาดที่ไม่ทราบสาเหตุในสาธารณสุขรัฐ ประชาธิปไตยของโก 9) ภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โรคไข้หัด</p>	
<p><b>ชื่นชมผู้ช่วย รมว.สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจบิ๊กเกรียน</p> <p>- โปสต์ภาพ นายกองตรี ดร.ธนภฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. พร้อมข้อความ #น้อยคนที่มีแสงอยู่ในตัว ยกให้เป็นบุคคลแห่งปี 67 ไม่หิวแสง หรือเกาะกระแสแสง ช่วยเหลือสังคมตามบทบาทหน้าที่ โดยทุกคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยพร้อมชื่นชม</p>	
<p><b>แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้ 1. นายไพโรจน์ พรหมพินิจ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 2. นางไฉไล ช่างดำ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุขาภิบาล) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป</p>	
<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The coverage</p> <p>- นพ.มณฑิธร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2140/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2567 จำนวน 23 สาขา โดยให้มีผลทันที</p>	
<p><b>กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชูศาสตร์ไทย - จีน ดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thaitodaynews, thansettakij, thaitabloid)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น โรคทางเดินหายใจและอาการทางผิวหนัง แนะนำให้ใช้ตัวรับยาสมุนไพรที่หาได้ง่ายเพื่อบรรเทาอาการ ได้แก่ ยาปราบชมพูทวีป พลุ พญาหอ บัวบก ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ ทองพันชั่ง และควรหลีกเลี่ยงการทำงาน การออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นควรออกกำลังกายในอาคาร เลี่ยงฝุ่น และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปกลางแจ้ง พร้อมแนะนำการแพทย์แผนจีน ได้แก่ อาหารและสมุนไพรที่มีสรรพคุณลดผลกระทบต่ออวัยวะปอดและระบบทางเดินหายใจ ตามหลักการแผนจีน เช่น สาลี เห้ว หัวไชเท้า และการนวดกดจุดเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากฝุ่น PM 2.5</p>	
<p><b>โรคตาแดง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงตาแดง หรือโรคเยื่อตาอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อที่เยื่อตาส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัส เช่น กลุ่มอาดีโนไวรัส บางครั้งอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อปรสิตได้เช่นกัน พบได้ตลอดทั้งปี ติดต่อดีงายและรวดเร็ว หากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี หรือรีบไปพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการ สามารถหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์</p>	
<p><b>ไขหวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, Hfocus)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนก H5N1 ว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 13 ธ.ค. 67 รายงานตั้งแต่ปี 2546 - 1 พ.ย. 2567 ทั่วโลกพบผู้ป่วยสะสม 939 ราย เสียชีวิต 464 ราย ใน 24 ประเทศ โดยกรมควบคุมโรคได้เพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและจุดคัดกรองโรค ได้สั่งการและให้คำแนะนำหน่วยบริการในทุกจังหวัดยกระดับการเฝ้าระวังในคน เน้นการซักประวัติเสี่ยง ณ จุดคัดกรองโรคที่โรงพยาบาล ติดป้ายแจ้งเตือนผู้มารับบริการ หากผู้ป่วยมีอาการไข้ และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือฟาร์มโคนมให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 รายสัปดาห์ ยังคงพบรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่เกินความสามารถของระบบการรักษาพยาบาล ห่วงกลุ่มเสี่ยง 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุป่วยหนักเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากข้อมูลพบว่า ผู้ที่มีอาการรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้านนายมาร์ก บัตเลอร์ รมต.สาธารณสุขออสเตรเลียได้ส่งสาสน์ถึงประชาชนผ่านสื่อ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 รุ่นใหม่ล่าสุด “JN.1” ของไฟเซอร์ ก่อนการระบาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปี</p>	
<p><b>โรคโควิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคโควิดเป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ไม่บ่อยนัก โดยมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร อาการที่พบได้บ่อยคือ ไอ น้ำมูก มีไข้ และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บางรายอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและหายได้เอง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้นได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง สำหรับการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เชื้อทนทานต่อแอลกอฮอล์ล้างมือ การล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด จึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อได้ดีกว่า นอกจากนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 สูง ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ และควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการเกิดภาวะแทรกซ้อน</p>	
<p><b>กรมควบคุมโรค เตือนปรับปรุงห้องน้ำผู้สูงอายุให้ปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thautodaynews</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงขอแนะนำลูกหลานส่งมอบความห่วงใย ด้วยการปรับปรุงห้องน้ำให้ปลอดภัย ห่างไกลจากหกล้ม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุในครอบครัว</p>	
<p><b>กรมอนามัย สร้างสุขภาพกลุ่ม “LGBTQIAN+</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวท.91</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตธนพ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมสถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ เผยในประเทศไทยมี LGBT แบบเปิดเผย จำนวน 4 ล้านคน เผยผลวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ พบ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก ไวรัสตับอักเสบบี A B กรมอนามัยจึงพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม LGBT รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและจัดการปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในกลุ่ม LGBT สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	
<p><b>สส.ชวนเรียนหลักสูตร MEP ธุรกิจสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thautodaynews</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ประธานมูลนิธิกรม สส. เปิดหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) 2025 ซึ่งเป็นหลักสูตรครั้งที่ 2 เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการสร้างเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 เบื้องต้นหลักสูตรอยู่ที่ 150,000 บาท ด้าน อย.พร้อมให้ข้อมูลสื่อสารทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 1 ให้ข้อมูลถึงโอกาสของการเกิดสถานบำบัดยาเสพติดภาคเอกชน ว่า ยังเป็นที่ต้องการและสามารถก้าวเข้าสู่การเป็น Hub ได้ หากรัฐสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรองรับทั้งต่างชาติ และไทยก็จะเป็นอีกจุดที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศ และยังช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดให้เข้าถึงบริการมากขึ้น</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- สป.สธ. เผย ตามที่มีข้อมูลเรื่อง กระทรวงสาธารณสุขเปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อ รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข-ยาสมุนไพรมีปั้ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาย่อยสมรรถภาพทางเพศนั้น เป็นข้อมูลเท็จ กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการเปิดเพจเพื่อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าว เป็นเพจปลอมที่มีการนำโลโก้กระทรวงสาธารณสุขไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์ และลอกข้อมูลจากเพจกระทรวงสาธารณสุข มาเผยแพร่ต่อ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกลวงประชาชน</p>	
<p><b>โรคข้าวผัด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnn</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เผยโรคข้าวผัด หรือ Fried Rice Syndrome ภาวะอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นข้อมูลจริง โดยเป็นกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษที่เกิดจากการกินอาหารปรุงสุกบางชนิดที่จัดเก็บผิดวิธี (เก็บนอกตู้เย็น) จนทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Bacillus cereus หรือ B.cereus เจริญเติบโตในอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้าวและพาสต้า รวมถึงเมนูข้าวผัด แต่บางครั้งพบเชื้อโรคชนิดนี้ในผักและเนื้อสัตว์ปรุงสุกที่เก็บรักษาไม่ถูกวิธีเช่นกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ประกาศเกณฑ์มะเร็งรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, จส.100, Bright TV, MCOT, chieffocus, Thai PBS)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขในโครงการ "มะเร็งรักษาทุกที่" ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับยาเคมีบำบัดหรือฮอร์โมน ค่ารังสีรักษา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อส่งใช้ยารักษา มะเร็ง และค่ารักษาโรคร่วมที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา รวมถึงบริการผู้ป่วยนอกกรณีจำเป็น เดิมประกาศนี้มีกำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 แต่เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น สปสช. ได้เลื่อนวันบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่ 1 เม.ย.68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, Hfocus)</p> <p>-จากกรณี สปสช. ออกประกาศกรณีโครงการมะเร็งรักษาทุกที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยันไม่ต้องใช้ใบส่งตัว พร้อมทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารหรือ ผอ.ของหน่วยบริการแล้ว ล่าสุด ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า รพ.โรงเรียนแพทย์บางส่วน ยังมีความจำเป็นต้องขอเอกสารการส่งตัว เนื่องจากยังไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของรพ.ในสังกัดสธ.กับรพ.โรงเรียนแพทย์ได้ อีกทั้ง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนเกินศักยภาพรพ. ส่งผลให้คิวการรักษาล่าช้าเป็นเวลา 2 เดือน จนกระทบต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เปลี่ยนจากระยะที่รักษาได้เป็นระยะที่รักษาได้ยาก</p>	
<p><b>วัคซีนป้องกันไวรัส RSV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, News1, Sondhitalk)</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีนป้องกันไวรัส RSV ซึ่งวางแผนจะนำมาฉีดในเด็ก ปรากฏว่าฉีดไปแล้วโรคกลับรุนแรงกว่าที่ไม่ฉีด รวมถึงแม้วัคซีน RSV จะไม่ใช่ mRNA แต่ต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างโปร่งใส ทั้งอันตรายหลังจากฉีด และติดตามอาการติดเชื้อว่าแย่งลงหรือไม่ จนกระทั่งถึงเสียชีวิต</p>	
<p><b>กทม.เฝ้าระวัง ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เฝ้าระวัง ไข้หวัดใหญ่ พบป่วยมากกว่าปี 2566 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ต.ค.67 พบผู้ป่วย 78,616 คน เสียชีวิต 3 คน โดยอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือเด็กวัยเรียน อายุ 5 - 9 ปี ส่วนการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่พบในโรงเรียน เรือนจำ และสถานปฏิบัติธรรม และสายพันธุ์ที่พบมีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ NBT</p> <p>-นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ตัวแทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เผย บุรีไฟฟ้าระบาดน่าเป็นห่วงอย่างมาก จำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว ดังนั้น 14 ราชวิทยาลัยวิชาชีพแพทย์แห่งประเทศไทย จึงร่วมแถลงการณ์ “หมอไม่เอาบุรีไฟฟ้า” ในวันแพทย์ไทย เพื่อให้สังคมได้รับทราบผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุรีไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โทนกระแส</p> <p>-ผู้ปกครองพื้นที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ร้องเรียนผู้สื่อข่าวกรณีเด็กและเยาวชนจำนวนมากไปซื้อบุรีไฟฟ้าจากห้องแถวแบ่งเช่ามาสูบ ซึ่งห่างจาก อ.รัตนวาปี เพียง 250 เมตร ภายในร้านมีตู้ใส่บุรีไฟฟ้าหลายยี่ห้อ เลือกซื้อได้ตั้งแต่ราคา 399-499 บาท หากมีกระบอกสูบแล้วซื้อเฉพาะน้ำยาได้ในราคา 99 บาท</p>	
<p><b>มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, acnews, thebetter, thebangkokinsight)</p> <p>- นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร เผยกรมสรรพากรประกาศมาตรการภาษีใหม่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ให้แก่องค์การหรือมูลนิธิ 27 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 ถึง 31 ธ.ค.70 มาตรการนี้มุ่งส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแพทย์ พร้อมยกระดับบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บุกจับคลินิกเสริมความงามเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Amarin, FM91)</p> <p>- นายจิรสันต์ มีรัตนธนะวัต ภก.ชก. และเจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี พร้อมด้วยกำลังตำรวจชุดสืบสวนภาคสอง เข้าทำการตรวจสอบคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งบริเวณถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นคลินิกเสริมความงาม และมีการฉีดยาเคมีโดยไม่ใช้บุคลากรทางการแพทย์ จากการตรวจสอบพบคลินิกใช้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้บริการให้กับลูกค้า และแจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนกับทางสาธารณสุข อีกทั้งคลินิกไม่ได้รับการตรวจและอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาล จึงจับกุมพนักงานหญิงทั้ง 5 คน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>หนุ่มอังกฤษกินเห็ดช็อควายเป็นเหตุเสียชีวิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด, nation, ChiangmaiNews, amarin, ch7, bugaboo, ch3plus, workpointnews, news1live)</p> <p>- พล.ต.ต. วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 พ.ต.อ.ธวัชวงศ์ ชูกิจคุณ ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านกอล์ฟ ฤ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจับกุม น.ส.พร (นามสมมุติ) เจ้าของร้าน พร้อมยึดของกลางเป็นเห็ดช็อควาเลนจำนวนมาก ซึ่งเป็นการขายผลมาจากการเสียชีวิตของนายวาเดออร์ นทท.ชาวอังกฤษ ในรีสอร์ต อ.แม่ริม หลังจากกินเห็ดช็อควาเลนร้านดังกล่าว เบื้องต้นแจ้งขอหาจำหนายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p><b>เบหาวานคร่าชีวิตทุก 5 วินาที เอเชียร่วมสู้ศึก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-ในทุก ๆ 5 วินาที ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจาก “เบหาวาน” 1 คน โดยคนไทยป่วยเป็นโรคนี้นับถึง 6.5 ล้านคน “รัฐบาลทั่วทั้งเอเชีย” ประกาศทำสงครามกับเบหาวาน ด้วยการลดปริมาณบริโภคน้ำตาลของประชาชนให้น้อยลง ซึ่ง “มาตรการหลักที่ใช้มีอยู่ 3 ประการ” ได้แก่ ตัดลดแบ่งเกรดเครื่องดื่มน้ำตาล ขึ้นภาษีความหวาน และจำกัดโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสูง แม้การควบคุมการบริโภคน้ำตาล อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แต่ “ในระยะยาว” จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ</p>	
<p><b>มาเก๊าตั้งเป้าเป็น ‘เมืองสุขภาพดี’ ภายในปี 2030</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บางกอกทูเดย์)</p> <p>-เขตปกครองพิเศษมาเก๊า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมีอายุยืนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งประชากรอายุยืน” ในปีที่ผ่านมา ประชากรมาเก๊ามีอายุขัยเฉลี่ยสูงถึง 83.1 ปี ติดอันดับ 3 ของโลก ล่าสุด มาเก๊าได้เปิดตัวแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพของมาเก๊า โดยตั้งเป้าในการพัฒนาให้มาเก๊าเป็น “เมืองสุขภาพดี (healthy city)” ภายในปี 2030 โดยเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การควบคุมโรคเรื้อรัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในมาเก๊าอย่างต่อเนื่อง</p>	